

Số: *01* /CT-UBND

Lâm Đồng, ngày *01* tháng 01 năm 2017

**CHỈ THỊ**

**Về việc triển khai thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội  
và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017**

Triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 theo Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 02/12/2016 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2017; Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu, chi ngân sách năm 2017, phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương và mức bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện, thành phố năm 2017; Nghị quyết số 25/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2017; Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2017 - 2020 và Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về định mức, tiêu chí phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2017 - 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Các sở, ban, ngành, UBND các địa phương, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng cần cụ thể hóa các mục tiêu và nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2017 với mục tiêu: "*Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội với tốc độ cao hơn năm 2016; tập trung thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển; tiếp tục tái cơ cấu nông nghiệp; phát triển mạnh dịch vụ du lịch và phát triển có chọn lọc ngành công nghiệp, bảo đảm phát triển bền vững. Thực hiện tốt các mục tiêu về phát triển văn hóa, giáo dục và đảm bảo an sinh xã hội, phúc lợi xã hội. Ứng phó với biến đổi khí hậu, chủ động phòng chống thiên tai, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư; tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động khởi nghiệp; nâng cao hiệu lực lãnh đạo điều hành của chính quyền các cấp; thực hành tiết kiệm; tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Giữ vững ổn định chính trị, tăng cường củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội*" thành những chương trình, kế hoạch cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế và quyết tâm thực hiện ngay từ đầu năm.

Căn cứ vào nhiệm vụ và tình hình cụ thể, các cấp, các ngành, UBND các địa phương, các đơn vị đề ra những giải pháp sát hợp với từng lĩnh vực, từng nội dung công việc; phân công, phân cấp cụ thể, phấn đấu thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2017 theo Nghị

quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh và UBND tỉnh giao, tạo tiền đề quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn 2016 - 2020.

Trong chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2017 phải bám sát các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh và các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kế hoạch đã nêu trong báo cáo số 225/BC-UBND ngày 30/11/2016 của UBND tỉnh; đồng thời nghiên cứu tình hình thực tế của ngành, địa phương và đơn vị mình để vận dụng cho phù hợp với tinh thần năng động, sáng tạo và hiệu quả.

2. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và người đứng đầu các Doanh nghiệp căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch được giao, chủ động đề ra các biện pháp để tổ chức thực hiện. Xác định các nội dung trọng tâm, trọng điểm, đưa ra thứ tự ưu tiên cho từng lĩnh vực, từng công việc, từng nhiệm vụ cụ thể để có sự tập trung chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện trong từng tháng, quý với quyết tâm cao nhất. Định kỳ tổ chức sơ kết đánh giá tình hình, kết quả thực hiện, phân tích nguyên nhân, dự báo tình hình để có biện pháp chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện sát với diễn biến tình hình thực tế của ngành, địa phương, đơn vị. Trong quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch phải có sự phối kết hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các ngành, các địa phương, kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc phát sinh.

Song song với thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc phải khẩn trương triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy (Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 13/9/2016 về phát triển thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2030; Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 13/9/2016 về phát triển thành phố Bảo Lộc toàn diện, bền vững giai đoạn 2016 - 2020; Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 11/11/2016 về phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững và hiện đại giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 2025; Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 11/11/2016 về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025; Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 16/11/2016 của Tỉnh ủy về phát triển du lịch chất lượng cao giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025).

3. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc phối hợp chặt chẽ và tích cực trong hoạt động thu hút đầu tư, tăng cường việc đối thoại, gặp mặt trực tiếp và mời gọi các nhà đầu tư có nguồn lực mạnh đến tham gia đầu tư tại Lâm Đồng.

Kêu gọi các doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng, cung cấp trang thiết bị và dịch vụ công thông qua các hình thức hợp đồng PPP phù hợp như: BOT, BT, BTO...

Ưu tiên thu hút đầu tư các dự án đầu tư chế biến nông lâm sản, các dự án có công nghệ tiên tiến, hiện đại, công nghệ cao, thân thiện với môi trường. Không cấp phép các dự án tiêu tốn nhiều năng lượng, khai thác khoáng sản

không gắn với chế biến sâu, lãng phí tài nguyên, sử dụng công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường. Đổi mới phương thức xúc tiến đầu tư theo hướng có trọng tâm, trọng điểm đối với từng ngành lĩnh vực, khu vực và đối tác. Tăng cường đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư. Ngăn chặn, xử lý nghiêm tình trạng chuyển giá, trốn thuế của các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài.

4. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ, Chương trình số 3671/CTr-UBND ngày 29/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ các giải pháp, mục tiêu được nêu tại Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ và Kế hoạch số 2950/KH-UBND ngày 31/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020.

Các Sở, ngành, địa phương tăng cường các biện pháp để thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa liên thông tại các Sở, ngành, địa phương. Tạo môi trường thuận lợi hỗ trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

5. Trong thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách: Sở Tài chính, Cục Thuế và UBND các huyện, thành phố khẩn trương phân khai, giao nhiệm vụ cụ thể về thu chi ngân sách của năm 2017 cho từng cơ quan, đơn vị. Cục Thuế chủ trì phối hợp với các địa phương đẩy mạnh cải cách hành chính và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thu thuế phí, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước; kịp thời đề ra các giải pháp hữu hiệu để quản lý, thu thuế, phí với mục tiêu hoàn thành dự toán của từng tháng, từng quý; Chỉ đạo, đôn đốc thu ngân sách ngay từ đầu năm, quản lý, kiểm soát chặt chẽ nguồn thu theo địa chỉ; thực hiện đồng bộ các giải pháp chống thất thu, nợ đọng thuế; phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu theo kế hoạch.

Tổ chức thực hiện nghiêm và có hiệu quả các biện pháp chống thất thoát, lãng phí; không bỏ sung kinh phí ngoài dự toán được giao cho các mục đích: mua sắm xe ô tô, tổ chức hội nghị, hội thảo, lễ kỷ niệm, lễ hội, đi công tác ngoài nước...không thật sự cần thiết, cấp bách.

6. Về đầu tư công, yêu cầu các địa phương triển khai thực hiện theo đúng Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước. Tập trung ưu tiên bố trí vốn cho các dự án, công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn; các dự án, công trình hoàn thành trong năm 2017; các dự án, công trình chuyển tiếp theo tiến độ đã được phê duyệt; các dự án, công trình trọng điểm

của địa phương; đối ứng cho các Chương trình, dự án ODA, PPP; đồng thời tăng cường làm việc với các Bộ, ngành của Trung ương, các đối tác hỗ trợ vốn ODA, các nhà đầu tư để sắp xếp nguồn vốn cho các công trình trọng điểm của tỉnh.

Đối với nguồn vốn phân cấp cho các huyện, thành phố theo Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về định mức, tiêu chí phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2017 - 2020; yêu cầu khi phân bổ vốn phải đảm bảo theo đúng quy định của Nghị quyết; về trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, quản lý và sử dụng vốn theo đúng quy định về đầu tư XDCB, tập trung ưu tiên bố trí vốn cho các dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2016 nhưng chưa bố trí đủ vốn, các dự án có khả năng hoàn thành trong năm 2017. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các công trình có kế hoạch vốn ngay từ những tháng đầu, quý đầu của năm 2017, không để tình trạng dồn vào thời điểm cuối năm gây khó khăn cho công tác chỉ đạo điều hành.

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia: Tập trung bố trí vốn hoàn thành các công trình dự án trong năm 2017, không để kéo dài qua năm 2018.

Định kỳ hàng tháng, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức giao ban với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc, các chủ đầu tư về tình hình thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản; định kỳ hàng quý UBND tỉnh tổ chức sơ kết để đánh giá tình hình và bàn biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn.

Các dự án được ghi kế hoạch vốn năm 2017, đến 30/6/2017 chưa tổ chức khởi công công trình sẽ điều chuyển vốn cho các dự án, công trình khác.

7. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính và cải cách thủ tục hành chính; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đơn giản hóa các thủ tục hành chính, nhất là thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp. Bãi bỏ các thủ tục hành chính gây trở ngại cho phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo môi trường thuận lợi nhất cho đầu tư kinh doanh. Nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Ngoài các thủ tục được quy định trong bộ thủ tục hành chính, mỗi cơ quan, đơn vị phải quy định thời gian xử lý các công việc khác có liên quan và công khai cho nhân dân biết để làm cơ sở giám sát, đánh giá chất lượng, hiệu quả công việc của mỗi cán bộ công chức, viên chức.

Đẩy nhanh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hành chính và sử dụng có hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp; bảo đảm hiệu quả, kịp thời, công khai, minh bạch trong thực thi công vụ, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công.

8. Tổ chức giao kế hoạch và triển khai thực hiện:

a) Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục thuế căn cứ Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017 của UBND tỉnh, khẩn trương thông báo chi tiết đến từng ngành, địa phương, đơn vị và hướng dẫn, đôn đốc, giám sát quá trình tổ chức thực hiện theo đúng nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh.

b) Giao Sở Nội vụ căn cứ nội dung, mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 để xây dựng nội dung, kế hoạch, tiêu chí, thang điểm thi đua cụ thể, hướng dẫn và tổ chức phong trào thi đua trong các cấp, các ngành, trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh; phải làm cho phong trào thi đua khen thưởng thực sự là động lực góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị. Định kỳ hàng quý, 6 tháng và cả năm tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá cụ thể theo từng cụm, lĩnh vực thi đua để chọn lá cờ đầu nhằm tôn vinh, khen thưởng kịp thời các tổ chức cá nhân tiêu biểu.

c) Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc, Giám đốc các doanh nghiệp, người đứng đầu các tổ chức, đơn vị có liên quan căn cứ nội dung chỉ đạo nêu trên, chủ động, tích cực và tăng cường các biện pháp, tổ chức thực hiện của ngành, địa phương, đơn vị mình trên tinh thần trách nhiệm, năng động sáng tạo để góp phần hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2017 đã đề ra.

Giao các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này; định kỳ tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi, chỉ đạo và kịp thời có biện pháp xử lý, giải quyết các vấn đề mới phát sinh./.

**Nơi nhận:**

- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Ban Đảng;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, Đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, TP Đà Lạt, Bảo Lộc;
- Các Doanh nghiệp Nhà nước;
- Trung tâm Công báo, Tin học;
- LĐ và CV VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, KH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Đoàn Văn Việt**